

— Xí nghiệp cầu đường, kiến trúc, v.v...

Việc thành lập, sửa đổi hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc liên hiệp lâm — công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp quyết định.

Điều 5.— Mỗi liên hiệp lâm — công nghiệp do một giám đốc phụ trách và một số phó giám đốc giúp việc.

Căn cứ vào những quy định của Nhà nước và tình hình cụ thể, đồng chí Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp quy định trụ sở, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của các liên hiệp lâm — công nghiệp.

Điều 6.— Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1979

T.M. Hội đồng Chính phủ

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 387-TTg ngày 27-12-1979 về việc huấn luyện sĩ quan dự bị trong học sinh các trường đại học và cán bộ công tác tại các ngành ngoài quân đội có ngành nghề phù hợp với quốc phòng.

Chấp hành nghị định số 219-CP ngày 28-12-1961 của Hội đồng Chính phủ và chỉ thị số 200-TTg ngày 30-5-1979, Bộ Quốc phòng, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp đã phối hợp cùng với các ngành có liên quan tổ chức triển khai huấn luyện chương trình hoàn chỉnh sĩ quan dự bị cho học sinh tốt nghiệp đại học năm 1979 đạt kết quả tốt, đào tạo bồi dưỡng được hàng nghìn sĩ quan dự bị trẻ có phẩm chất tốt, có kiến thức khoa học và những hiểu biết quân sự cần thiết, có sức khỏe đảm nhiệm được nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng.

Để quán triệt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện tốt những điểm sau đây:

1. Tổ chức tuyên truyền giáo dục sâu rộng ý nghĩa chiến lược của lực lượng dự bị và xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị trong cán bộ, nhân dân và trong thanh niên học sinh thuộc lứa tuổi làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đúng nghị định số 219-CP ngày 28-10-1961 về việc huấn luyện quân sự cho quân dự bị và nghị định số 217-CP ngày 26-12-1961 về công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị.

2. Đưa nội dung huấn luyện quân sự, đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan dự bị vào trong chương trình chính khóa của các trường đại học và cao đẳng, xác định nội dung ấy là một trong những nhiệm vụ đào tạo của các trường. Trước mắt, trường nào có thể điều chỉnh để đưa toàn bộ chương trình sĩ quan dự bị vào chính khóa thì triển khai ngay, trường nào chưa điều chỉnh được thì có thể tập trung huấn luyện quân sự từ 2 đến 3 tháng vào cuối khóa học để bảo đảm đầy đủ chương trình đào tạo bồi dưỡng sĩ quan dự bị như năm 1979, và thời gian này được tính vào chính khóa. Việc điều chỉnh chương trình do Bộ Đại học và trung học chỉ đạo thực hiện cụ thể, nhưng nhất thiết không được để ảnh hưởng đến yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện trong việc đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật và nghiệp vụ.

Năm 1980 sẽ tiếp tục mở rộng việc huấn luyện quân sự cho sĩ quan dự bị trong các trường đại học, cao đẳng ở miền Bắc và làm thi điểm trong một số trường ở miền Nam.

Từ năm 1981 trở đi công tác đào tạo sĩ quan dự bị phải đưa vào nề nếp theo quy chế đã ban hành. Để các trường có thể đảm nhiệm được toàn bộ chương trình huấn luyện sĩ quan dự bị, các ngành có trường cần củng cố kiện toàn các ban (hoặc bộ môn) quân sự trong các trường.

3. Triển khai việc huấn luyện sĩ quan dự bị trong số cán bộ có ngành nghề phù hợp với quốc phòng (giao thông vận tải, hàng hải, thông tin, y tế, v.v...) đang công tác tại cơ quan, nhà trường, xí nghiệp và đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị theo đúng quy chế của Nhà nước đã ban hành.

4. Gấp rút kiện toàn hệ thống quản lý sĩ quan dự bị như cơ quan quân sự tại các Bộ, các ngành; cán bộ chuyên trách công tác quân sự tại các công trường, nông trường, lâm trường, nhà máy, trường học, v.v... để đủ sức bảo đảm được nhiệm vụ.

Căn cứ chỉ thị này và các văn bản mà Nhà nước đã ban hành về công tác sĩ quan dự bị, Bộ Quốc phòng, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp phối hợp cùng các ngành, các trường rút kinh nghiệm về công tác huấn luyện sĩ quan dự bị ở các trường đại học trong năm 1979 và triển khai thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện sĩ quan dự bị năm 1980, đồng thời nghiên cứu đề đề nghị lên Hội đồng Chính phủ bổ sung, sửa đổi các quy chế về công tác sĩ quan dự bị.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1979

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng
LÊ THANH NGHỊ

HẾT NĂM 1979